

ร่อง'ดีเอสไอ'ถูกหลอกขายสาริกา

ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 12 ก.ค. นายอัจฉริยะ เรืองรัตนพงศ์ ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม และนายสามารถ เจนชัยจิตรวิษ ประธานสมาพันธ์ต่อต้านแชร์ลูกโซ่แห่งประเทศไทย นำผู้เสียหายที่ถูกหลอกให้ร่วมลงทุนขายสาริกา เข้าร้องทุกข์กับ พ.ต.อ.ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีดีเอสไอ เพื่อให้ตรวจสอบการทำธุรกิจของเพจเฟซบุ๊กชื่อ 'ป๋มป๋ม แอปเปิ้ลซ้อป' ที่ขายเครื่องสำอางค์โดยอ้างว่านำเข้ามาจากประเทศเมียนมา โดย นางประวีณ์ นุช จันทร์ประเสริฐ ผู้เสียหาย กล่าวว่า ได้ถูกเจ้าของเพจเฟซบุ๊ก ชื่อ 'ป๋มป๋ม แอปเปิ้ลซ้อป' ชักชวนให้เป็นตัวแทนจำหน่ายสาริกา จึงรับมาจำหน่ายให้กับลูกค้าทั่วไป ซึ่งวัตถุดิบจากเพจดังกล่าวจะมีหลายรุ่นหลายราคา อ้างว่าแต่ละรุ่นมีคุณสมบัติแตกต่างกันทางด้าน โสคลาก การให้พลัง และความ ร่ำรวย เพราะผลิตจากไม้ราชพฤกษ์ หรือไม้กฤษณา ไม้กฤษณาขาว ซึ่งเป็นของสูงและหายาก ต้องนำเข้ามาจากต่างประเทศ โดยรุ่นตัวท็อปของสาริกาคือรุ่นมหาลาก ราคา 9,490 บาท

ตนได้นำเงินไปลงทุนรวม 8.6 ล้านบาท และมาทราบภายหลังว่าน่าจะถูกลอก เพราะเวลาที่ชำระเงินบริษัทดังกล่าวไม่ออกบิลให้ อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ตนเหลือเครื่องสำอางค์ที่อยู่ในสต็อก ประมาณ 1.6 ล้านบาท และตอนนี้เพจดังกล่าว ได้เปลี่ยนแปลงรายละเอียดทางหน้าเพจ โดยลบข้อความที่เข้าข่ายโฆษณาชวนเชื่อออกจากหน้าเพจ แต่ยังคงโฆษณาขายอย่างต่อเนื่อง และทราบว่ายังมีผู้เสียหายแบบตนอีกจำนวนมาก ส่วนจะเข้าข่ายแชร์ลูกโซ่หรือไม่ ตนไม่ทราบ

ด้าน นายสามารถ กล่าวว่า เรื่องดังกล่าวอยากขอให้ดีเอสไอรับไว้ตรวจสอบ โดยขณะนี้ มีผู้เสียหายร้องเรียนที่สมาพันธ์ฯ แล้ว 10 ราย แต่มีข้อมูลว่ามีผู้เสียหายมากกว่า 100 คน มูลค่าความเสียหายประมาณ 500 ล้านบาท ทั้งนี้ ในวันที่ 13 ก.ค.นี้ ตนจะให้ผู้เสียหายเดินทางไปเขียนคำร้องที่ ปปง. เพื่อให้ตรวจสอบเส้นทางการเงินของกลุ่มคนดังกล่าว เพื่อติดตามเงินมาคืนให้กับผู้เสียหาย และจะไปร้องเรียนต่อกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เนื่องจากมีผู้เสียหายบางรายถูกขโมยเงินจาก ธ.ก.ส. มาลงทุน จึงอยากให้ช่วยเจรจาพักชำระหนี้ ขณะที่ นายอัจฉริยะ กล่าวว่า สำหรับวัตถุประสงค์ในการทำสาริกาต่าง ๆ ได้สั่งให้กรมป่าไม้ดำเนินการตรวจสอบแล้ว พบว่าไม่ใช่ไม้กฤษณาและไม้กฤษณา แต่เป็นไม้ไผ่ ซึ่งอาจจะเข้าข่ายเป็นการฉ้อโกง จึงได้แจ้งความดำเนินคดีไว้แล้ว.